



# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๘.๗/๘๒๗๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ ว่าด้วยร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ เพื่อคณะกรรมการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.พ. ได้เสนอร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ เพื่อคณะกรรมการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมจำนวน ๖ ฉบับ โดยใช้บังคับกฎ ก.พ. ฉบับใหม่เพียงฉบับเดียว และมีการปรับปรุงชื่อตำแหน่งให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปรับปรุงแบบการเขียนชื่อตำแหน่ง โดยยกเลิกการระบุชื่อตำแหน่งเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งให้เป็นการกำหนดคำนิยามของตำแหน่งแทน ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่จะสามารถจัดตำแหน่งเข้าประเภทและระดับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎ ก.พ. และส่งผลดีต่อการบริหารจัดการตำแหน่งและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น สำหรับร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมจำนวน ๑๒ ฉบับ โดยใช้บังคับกฎ ก.พ. ฉบับใหม่เพียงฉบับเดียว และมีการปรับปรุงคำนิยามตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ปรับปรุงข้อความให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดในปัจจุบัน และปรับปรุงรูปแบบการเขียนบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งร่างกฎ ก.พ. ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐมีความทันสมัย การบริหารกำลังคนของภาครัฐมีความยืดหยุ่น คล่องตัว ยืดระบบคุณธรรม รวมถึงมีกฎหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท และมีเท่าที่จำเป็น ประกอบกับคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎ ก.พ. ต่อคณะกรรมการ โดยถือเป็นหลักการว่า เมื่อร่างกฎ ก.พ. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ให้ส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป เว้นแต่สำนักงาน ก.พ. จะได้เสนอขอให้คณะกรรมการมีมติให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. .... และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ แต่อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ควรคำนึง ...

ควรคำนึงถึงประเด็นความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการ ที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง  
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๗  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th